



BRIGHTON COLLEGE
VIETNAM

KEY STAGE 1

THÔNG TIN CÁC MÔN HỌC DÀNH CHO
PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH
NĂM HỌC 2023-2024

Năm 1 & 2





Thư Chào mừng và Giới thiệu từ Hiệu trưởng trường Tiểu học

Chào mừng quý Phụ huynh đến với Brighton College Vietnam! Key Stage 1 (Năm 1 & 2) là những năm học đầu tiên tại Nhà trường. Cầm trên tay tài liệu này, chắc hẳn Quý vị đang có con nhỏ chuẩn bị bước vào hành trình học tập. Nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý vị và các em học sinh trong giai đoạn đầy hứng khởi này. Có vô vàn điều mới mẻ đang chờ đón phía trước, và Nhà trường hi vọng các em sẽ tận hưởng từng ngày dưới mái trường thân yêu.

Ngay từ khi nhập học, học sinh sẽ được tiếp cận với chương trình học toàn diện và thú vị. Ngoài ra, các em được chào đón nồng nhiệt bởi các cán bộ nhân viên Nhà trường lẫn học sinh khóa trước.

Các em sẽ sớm tự tin rằng mình có thể đạt được kỳ vọng của Nhà trường, dù ban đầu sẽ cần hỗ trợ đôi chút – điều này là hết sức bình thường. Đừng ngại ngần chia sẻ những băn khoăn, lo lắng của Quý vị. Với nhiều năm kinh nghiệm giúp học sinh và các gia đình hòa nhập với cuộc sống học đường, Nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Chúng tôi mong chờ được gặp gỡ và tìm hiểu thêm về Quý vị cũng như con em của Quý vị. Cuốn sổ tay này sẽ giúp Quý vị hiểu sâu hơn về chương trình học đặc biệt của Brighton College Vietnam.

Kính chúc Quý vị mọi điều tốt lành.

Katy Pinchess
Hiệu trưởng Tiểu học



Mục lục

Tổng quan Chương trình Key Stage 1	5
Môn học	
Tiếng Anh	7
Toán	9
Khoa học	11
Tiếng Việt	13
Nghệ thuật	15
Công nghệ Máy tính	16
Công nghệ Thiết kế	17
Nuôi dưỡng tâm trí	18
Âm nhạc	19
Hành tinh và Quá khứ của chúng ta	20
Giáo dục Thể chất	21
Giáo dục Giới tính, Sức khỏe và Các mối quan hệ - RSHE	22
Chương trình ngoại khóa	23

Tổng quan Chương trình Key Stage 1

Chương trình học của Brighton College Vietnam được xây dựng dựa trên Chương trình Quốc gia Anh quốc (English National Curriculum), với hai môn học thuộc Chương trình Đặc thù của chúng tôi là "Hành tinh và Quá khứ của chúng ta" và "Nuôi dưỡng tâm trí". Chương trình Quốc gia Key Stage 1 (KS1) trang bị cho các em nhỏ những kiến thức, kỹ năng cốt lõi của Năm 1 và 2. Chương trình phù hợp với bối cảnh văn hóa của Việt Nam và với mọi đối tượng người học. Nếu cần thiết, học sinh sẽ được hỗ trợ thông qua hai chương trình là Tiếng Anh tăng cường và Hỗ trợ nhu cầu học tập. Nhà trường mở rộng cơ hội học tập cho tất cả học sinh thông qua phương pháp học tập cá nhân hóa và lấy học sinh làm trung tâm.

Hi vọng rằng cuốn cẩm nang này sẽ giúp quý Phụ huynh hiểu hơn về chương trình học của Nhà trường, đồng thời các em học sinh sẽ tìm thấy niềm vui trong suốt những năm học đầu đời tại Brighton College Vietnam.



Tiếng Anh

Giới thiệu

Ngay từ khi bắt đầu hành trình học tập, học sinh sẽ được bồi dưỡng các kỹ năng tiếng Anh. Trong Năm 1 và 2, Nhà trường chú trọng tới khía cạnh ngữ âm – nền tảng cho kỹ năng đọc và viết. Học sinh sẽ được học về các âm trong tiếng Anh và những chữ cái đại diện cho chúng, cùng với đó là tập viết chữ cái.

Môn Tiếng Anh chiếm tới gần một phần ba thời lượng của Chương trình KS1, là nền tảng cho các môn học khác. Bên cạnh việc đọc và viết, học sinh sẽ được hòa mình trong một môi trường giàu tiếng Anh, nơi lòng nhân ái và trí tò mò, ham học hỏi được gieo mầm, nơi các em bắt đầu hiểu được các sắc thái của ngôn ngữ. Học sinh sẽ được hỗ trợ cả về việc học từ vựng lẫn phát âm. Các em có cơ hội lắng nghe và phản ứng với tiếng Anh trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ đó cải thiện được kỹ năng nghe và nói ngay từ khi còn nhỏ.

Đến cuối Năm 2, học sinh sẽ trở nên độc lập hơn về kỹ năng tiếng Anh và sẵn sàng bắt đầu các giai đoạn tiếp theo của việc học ngôn ngữ này.

Mục tiêu

- Học sinh tự tin khi đọc bằng tiếng Anh
- Học sinh hình thành thói quen đọc để giải trí và để tìm kiếm thông tin
- Học sinh có vốn từ vựng phong phú, nắm được các cấu trúc ngữ pháp tương ứng với trình độ tiếng Anh và độ tuổi của mình
- Học sinh biết coi trọng các tác phẩm được viết bằng tiếng Anh
- Học sinh có thể viết rõ ràng và mạch lạc, biết điều chỉnh ngôn ngữ cho phù hợp với nhiều phong cách và bối cảnh khác nhau
- Học sinh có thể trình bày và thảo luận về việc học tập của bản thân, qua đó phản ánh vốn hiểu biết ngày một gia tăng
- Học sinh phát triển các kỹ năng tiếng Anh quan trọng, bao gồm Nghe và Nói



Nội dung Chương trình

Ngữ âm

Ngay khi học sinh bắt đầu nhập học, Nhà trường sẽ tiến hành dạy ngữ âm theo chương trình Read Write Inc. Việc giảng dạy sẽ được thực hiện theo tốc độ phù hợp với mỗi học sinh nhằm đảm bảo các em tự tin với các âm và tổ hợp chữ cái mới, từ đó trở thành những người đọc độc lập. Các em sẽ tiến bộ nhanh chóng và sớm trở thành những người đọc tự tin.

Nghe và Nói

Giao tiếp hiệu quả và phù hợp với bối cảnh là một kỹ năng quan trọng. Nhà trường giúp học sinh hiểu sâu hơn về ngôn ngữ nói trong tiếng Anh và phản ứng sao cho phù hợp – không chỉ dùng từ chính xác mà còn sử dụng giọng điệu và ngữ điệu phù hợp, biết chờ tới lượt mình. Suốt một ngày học tập tại trường, học sinh có nhiều cơ hội cải thiện sự tự tin thông qua việc trò chuyện với nhiều đối tượng khác nhau, hướng tới các mục đích khác nhau.

Đọc

Khi học sinh bắt đầu tập đọc, Nhà trường sẽ thúc đẩy văn hóa đọc bằng cách đặt sách ở khắp mọi nơi để các em có thể tự đọc và rèn luyện thêm khi ở nhà. Tại Brighton College Vietnam, chương trình Tiếng Anh dành thời lượng hàng tuần cho việc đọc sách trong thư viện. Tình yêu với sách và thói quen đọc sách tại nhà rất cần thiết đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Cấu phần Đọc chính là trọng tâm của việc dạy và học tiếng Anh tại Nhà trường. Chúng tôi sử dụng những bài thơ hay, những cuốn sách tuyệt vời để trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết, để truyền tình yêu văn chương tới các em và để khuyến khích các em trở thành những người đọc say mê dù ở độ tuổi còn rất nhỏ.

Viết

Khi học về các âm và chữ cái, học sinh cũng sẽ học cách viết, từ đó có thể sáng tạo những nội dung đơn giản và sử dụng ngôn ngữ viết để thể hiện bản thân. Đến cuối Năm 2, học sinh có thể:

- Viết đoạn văn tường thuật về các sự kiện có thật
- Sử dụng chính xác chữ in hoa và các dấu câu đơn giản
- Đánh vần được nhiều từ, trong đó có các từ không theo quy tắc đánh vần thông thường
- Để chừa khoảng trống giữa các từ
- Sử dụng chính xác thì hiện tại và quá khứ

Toán học



Giới thiệu

Tại Brighton College Vietnam, chúng tôi tin rằng Toán học cần phải gắn với cuộc sống và ứng dụng được vào thực tế. Bên cạnh việc học cách tính toán, học sinh sẽ hình thành hiểu biết sâu sắc về Toán học. Các chủ đề trong chương trình có tính lặp lại, tuy nhiên với mỗi chủ đề, học sinh sẽ được giao những nhiệm vụ phức tạp và thử thách hơn để mở rộng, đào sâu kiến thức. Chương trình Toán của Nhà trường tích hợp và khuyến khích việc sử dụng các giáo cụ như khối (block), thước biểu diễn trục số (number line) hay các khối lập phương có thể tháo rời và xếp chồng lên nhau (interlinking cubes), giúp cho việc học Toán trở nên sống động hơn.



Mục tiêu

- Học sinh phát triển kiến thức và hiểu biết về các khái niệm, phương pháp Toán học cơ bản
- Học sinh thu nhận được các kỹ năng Toán học mang tính nền tảng cho KS2
- Học sinh yêu thích việc sử dụng và ứng dụng các phương pháp, khái niệm Toán học, đồng thời tự tin áp dụng kiến thức đã biết để giải các bài toán phù hợp với lứa tuổi
- Học sinh hiểu được tầm quan trọng của Toán học đối với cuộc sống

Nội dung Chương trình

	Học kỳ 1	Học kỳ 2	Học kỳ 3
Năm 1	Giá trị theo hàng, phép cộng và phép trừ, hình học (hình dạng)	Phép cộng và phép trừ, chiều dài và chiều cao, khối lượng và thể tích, phép nhân và phép chia	Phân số, hình học (vị trí và hướng), giá trị theo hàng, thời gian
Năm 2	Giá trị theo hàng, phép cộng và phép trừ, hình học (hình dạng), tiền tệ	Phép nhân và phép chia, chiều dài và chiều cao, khối lượng, dung tích và nhiệt độ	Phân số, thời gian, thống kê, vị trí và hướng



Khoa học

Giới thiệu

Chương trình Khoa học của Brighton College Vietnam là một chương trình thú vị và thực tế, mang đến lời giải đáp cho những “câu hỏi lớn” mà học sinh đặt ra. Các khái niệm và nội dung khoa học được giải thích theo cách phù hợp với trẻ nhỏ, giúp học sinh hiểu hơn về thế giới. Chương trình không chỉ giúp học sinh tìm hiểu về các nguyên lý khoa học mà còn tạo cơ hội để các em được thực hiện những thí nghiệm đơn giản với những vật dụng hết sức gần gũi. Học sinh có thể liên hệ với các môn học khác như Toán học và tự tin sử dụng ngôn ngữ khoa học để mô tả và báo cáo về việc học tập môn Khoa học của bản thân.

Mục tiêu

- Học sinh hình thành kiến thức, hiểu biết cơ bản về khoa học thông qua các bài học thú vị và hấp dẫn
- Học sinh hiểu về thế giới tự nhiên cũng như các quy trình và phương pháp khoa học, qua đó tự tìm lời giải đáp cho các câu hỏi về thế giới xung quanh
- Học sinh được trang bị các từ vựng và khái niệm khoa học chính xác, từ đó có thể trình bày ý kiến của mình một cách rõ ràng, chính xác hơn



Nội dung Chương trình

	Học kỳ 1	Học kỳ 2	Học kỳ 3
Năm 1	Cơ thể người, sự thay đổi theo mùa, vật chất, thực vật và trồng trọt	Động vật, chăm sóc hành tinh, sự thay đổi theo mùa, thực vật và trồng trọt	Trồng trọt và nấu ăn, sự thay đổi theo mùa
Năm 2	Nhu cầu sinh tồn của động vật, con người, vật chất, thực vật (sáng và tối)	Các sinh vật sống và môi trường sống của chúng, thực vật (củ và hạt)	Sinh trưởng, thiên nhiên hoang dã

Tiếng Việt

Giới thiệu

Học sinh Tiểu học toàn trường sẽ học tiếng Việt mỗi ngày. Với học sinh người Việt, điều này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các em phát triển kỹ năng đọc và viết tiếng Việt tương đương với kỹ năng tiếng Anh. Ban đầu, những giờ học tiếng Việt sẽ tập trung vào phần ngữ âm, sau đó mới đến phần viết chữ. Đó đều là những giờ học thú vị và đầy sáng tạo theo các chủ đề văn học, giống như trong những giờ học tiếng Anh. Điều này sẽ giúp học sinh phát triển song song cả hai ngôn ngữ.

Với học sinh người nước ngoài, những giờ học tiếng Việt sẽ giúp các em làm quen với ngôn ngữ này. Trọng tâm của chương trình Tiếng Việt KS1 là giao tiếp bằng lời. Học sinh sẽ được học nhiều từ vựng mới, bên cạnh các kỹ năng giao tiếp. Các em sẽ tham gia một lớp học tiếng Việt riêng do giáo viên người Việt có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho người mới bắt đầu trực tiếp đứng lớp.

Học sinh Tiểu học toàn trường sẽ tham gia đều đặn các giờ học tiếng Việt, ở đó các em được học về lịch sử, địa lý và phong tục của Việt Nam – có thể là về ẩm thực Việt, đồ thủ công hay các sự kiện đặc biệt liên quan đến lễ hội, từ đó giúp gắn kết cộng đồng học sinh Brighton College Vietnam.

Thật tự hào khi trường học của chúng tôi được xây dựng tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tất cả học sinh trong trường, dù là người Việt hay người nước ngoài, đều có thể học tốt tiếng Việt và hiểu hơn về văn hóa Việt. Điều này thể hiện ở việc am hiểu lịch sử và địa lý Việt Nam, đồng thời tôn vinh các phong tục Việt. Nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ tự tin sử dụng tiếng mẹ đẻ sẽ học ngoại ngữ dễ dàng hơn. Chúng tôi hi vọng học sinh người Việt của Brighton College Vietnam sẽ thu nhận được nhiều điều giá trị từ nền tảng tiếng Việt vững chắc, trong khi đó học sinh người nước ngoài sẽ tìm thấy niềm vui trong việc học ngôn ngữ này.

Mục tiêu

- Học sinh nắm vững các âm và thanh điệu trong tiếng Việt
- Học sinh áp dụng kiến thức ngữ âm vào việc đọc, tiếp đến là phát triển kỹ năng nói và viết tiếng Việt
- Học sinh thích thú với truyện, thơ và các văn bản phi hư cấu, từ đó hình thành khả năng đọc lưu loát và niềm yêu thích đối với việc đọc tiếng Việt
- Học sinh trân trọng cuộc sống tại đất nước Việt Nam xinh đẹp



Nội dung Chương trình

Dành cho học sinh người Việt

Chương trình Tiếng Việt KS1 có mối liên hệ chặt chẽ với chương trình Tiếng Anh và được triển khai theo từng chủ đề, tập trung phát triển các kỹ năng cho học sinh. Giống như trong chương trình Tiếng Anh, ngữ âm là cấu phần quan trọng của chương trình Tiếng Việt trong những năm học đầu đời. Cấu phần mang tính chất nền tảng này sẽ giúp học sinh nhận diện được các âm và tạo ra chúng, trước hết là dưới dạng lời nói và sau này là dưới dạng viết. Chương trình gồm các chủ đề và lĩnh vực kỹ năng như sau:

- Tôi là ai?
- Chỉ dẫn
- Chuyện người ta kể
- Thể giới của chúng ta
- Truyện kể về truyền thống

Dành cho học sinh người nước ngoài

Tiếng Việt dành cho học sinh người nước ngoài sẽ được triển khai theo một chương trình đặc biệt, giúp học sinh giao tiếp hiệu quả với bạn bè bằng tiếng Việt, nhất là ở bên ngoài nhà trường. Học sinh sẽ được học các từ vựng và cụm từ thông dụng, đồng thời khám phá cách tiếng Việt được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Chương trình Tiếng Việt KS1 tập trung vào cấu phần Nghe và Nói nhưng cũng sẽ kết hợp cả Đọc và Viết. Nhà trường hi vọng học sinh người nước ngoài sẽ trân trọng sự giàu đẹp của tiếng Việt.



Nghệ Thuật

Giới thiệu

Chương trình Nghệ thuật của Nhà trường sẽ thu hút, truyền cảm hứng và thử thách mọi đối tượng học sinh. Học sinh sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để thử nghiệm, sáng tạo và tạo nên các tác phẩm nghệ thuật và thiết kế của riêng mình. Những giờ học Nghệ thuật cho phép học sinh phát triển cá tính và khả năng thể hiện sáng tạo. Các em sẽ tìm hiểu và lấy cảm hứng từ các họa sĩ, nghệ nhân và nhà thiết kế trong quá khứ lẫn hiện tại.

Chương trình Nghệ thuật phù hợp với các chủ đề mà mỗi khối lớp đang theo học, vì vậy học sinh không chỉ được học về những kỹ năng và quy trình nghệ thuật mà còn thấy được mối liên hệ giữa nghệ thuật với cuộc sống thường ngày. Nhà trường khuyến khích các em tận hưởng quá trình học tập, đồng thời tự hào về sản phẩm mà mình tạo ra.



Mục tiêu

- Học sinh thực hiện các sản phẩm sáng tạo theo nhiều phong cách khác nhau
- Học sinh phát triển khả năng vẽ tranh, hội họa, điêu khắc cũng như các kỹ thuật thủ công và nghệ thuật khác
- Học sinh tìm hiểu và lấy cảm hứng từ các họa sĩ, nghệ nhân và nhà thiết kế

Nội dung Chương trình

Chương trình Nghệ thuật KS1 có các nội dung sau đây:

- Học cách sử dụng sáng tạo nhiều nguyên vật liệu để thiết kế và làm ra các sản phẩm nghệ thuật
- Vận dụng kỹ năng vẽ tranh, hội họa và điêu khắc để phát triển và chia sẻ ý tưởng, trải nghiệm và trí tưởng tượng
- Phát triển nhiều kỹ thuật thiết kế và mỹ thuật cũng như việc sử dụng màu sắc, hoa văn, kết cấu, đường nét, hình dạng, hình thức và không gian
- Tìm hiểu về tác phẩm của các họa sĩ, nghệ nhân và nhà thiết kế

Công nghệ máy tính

Giới thiệu

Những học sinh nhỏ tuổi nhất của Nhà trường đang lớn lên trong một thế giới được bao quanh bởi máy tính. Các em là những công dân số của một thế giới không ngừng thay đổi về công nghệ. Có thể thấy công nghệ đã truyền cảm hứng và đem lại sự phấn khích cho học sinh. Mỗi trẻ đều cần phải tự tin với máy tính bởi thiết bị này sẽ được sử dụng trong suốt quá trình học tập. Môn Công nghệ Máy tính có đôi chút khác biệt, và cốt lõi của bộ môn này là Khoa học Máy tính. Trong các giờ Công nghệ Máy tính, học sinh được dạy về các nguyên tắc thông tin và tính toán, cách thức vận hành của các hệ thống kỹ thuật số và cách ứng dụng những kiến thức này vào thực tế thông qua lập trình. Điều này được triển khai thông qua robot và các phần mềm phù hợp với lứa tuổi, khiến việc học trở nên thú vị và mang tính tương tác cao.

Mục tiêu

- Học sinh biết sử dụng công nghệ một cách cẩn thận, có trách nhiệm
- Học sinh có kỹ năng sử dụng nhiều công nghệ, từ đó mở ra các cơ hội học tập
- Học sinh trở thành các công dân số
- Học sinh sử dụng công nghệ an toàn



Nội dung Chương trình

Chương trình Công nghệ Máy tính KS1 bao gồm những nội dung sau:

- Giới thiệu cho học sinh về thế giới của máy tính và tạo điều kiện để các em tiếp xúc với những công nghệ chưa biết đến tại nhà
- Hiểu thuật toán là gì
- Hiểu rằng ngôn ngữ rõ ràng và hướng dẫn chính xác là hai yếu tố làm nên các chương trình máy tính
- Tạo và gỡ lỗi các chương trình đơn giản
- Sử dụng lý luận logic để dự đoán hành vi của các chương trình đơn giản
- Sử dụng công nghệ có mục đích - để tạo, sắp xếp, lưu trữ, thay đổi và truy xuất nội dung số
- Sử dụng công nghệ một cách an toàn và tôn trọng, giúp bảo mật thông tin cá nhân
- Xác định nơi cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ khi học sinh có thắc mắc về nội dung hoặc liên hệ trên Internet hoặc các công nghệ trực tuyến khác



Công nghệ Thiết kế

Giới thiệu

Môn học mang tính thực hành này khai thác khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của học sinh để thiết kế và tạo ra các sản phẩm giúp giải quyết các vấn đề thực tế và thiết thực trong nhiều bối cảnh khác nhau. Chương trình Công nghệ Thiết kế của Nhà trường giúp học sinh bước đầu hiểu về ý nghĩa của đổi mới sáng tạo trong thiết kế và chế tạo cũng như tác động của công nghệ thiết kế đối với cuộc sống hàng ngày. Học sinh sẽ trở thành những nhà thiết kế, kiến trúc sư và chuyên gia công nghệ thực thụ khi các em trực tiếp khám phá và tư duy về cách tạo ra và giải quyết các nhu cầu thiết kế.

Mục tiêu

- Học sinh phát triển năng lực sáng tạo, kỹ thuật và kỹ năng thực tế cần thiết để tự tin thực hiện các công việc hàng ngày và tự tin tham gia vào một thế giới công nghệ ngày càng phát triển
- Học sinh bước đầu xây dựng kho kiến thức và kỹ năng để thiết kế và tạo ra các sản phẩm của riêng mình
- Học sinh tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về cách phê bình, đánh giá và thử nghiệm ý tưởng cũng như sản phẩm của bản thân và của người khác



Nội dung Chương trình

Trong chương trình KS1, học sinh sẽ thu nhận được những kiến thức, hiểu biết và kỹ năng cần thiết để bước đầu thiết kế và chế tạo các đồ vật. Các em sẽ vận dụng bốn kỹ năng thiết kế, chế tạo, đánh giá và hiểu biết về kỹ thuật, đồng thời học cách:

- Tiếp thu các kỹ năng, phương pháp
- Xây dựng, phát triển, mô hình hóa và truyền đạt ý tưởng của bản thân thông qua việc chia sẻ, vẽ, sử dụng các mẫu (templates) và công nghệ thông tin và truyền thông nếu phù hợp
- Lựa chọn và sử dụng nhiều loại công cụ, thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ thực tế
- Lựa chọn và sử dụng nhiều loại vật liệu và thành phần
- Tìm hiểu, đánh giá các sản phẩm hiện có cũng như ý tưởng và sản phẩm cá nhân theo các tiêu chí thiết kế
- Xây dựng các cấu trúc và tìm cách khiến chúng chắc chắn, cứng cáp và ổn định hơn
- Tìm hiểu và vận dụng các cơ chế (ví dụ: đòn bẩy, thanh trượt, bánh xe và trục) trong các sản phẩm cá nhân

Nuôi dưỡng Tâm trí

Giới thiệu

Nhà trường tích cực hỗ trợ để mọi học sinh đều “tự tin, ham học hỏi và nhân ái”. Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh đều sẽ kiên cường khi gặp khó khăn, có thể đứng lên bảo vệ ý kiến cá nhân và thoải mái khi được là chính mình. Các bài học trong chương trình “Nuôi dưỡng Tâm trí” sẽ hỗ trợ học sinh trong từng khía cạnh nói trên, đồng thời hướng dẫn các em thực hiện lối sống khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi tạo cơ hội để học sinh phát triển ý tưởng và được mắc lỗi trong một môi trường an toàn. Cơ hội khám phá và thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng, giúp các em trở thành những người học độc lập và hiểu biết.

Mục tiêu

- Học sinh cải thiện khả năng tự nhận thức, niềm tin vào bản thân và sự tự tin
- Học sinh hình thành tính độc lập và trách nhiệm, đồng thời chuẩn bị tốt cho các cơ hội, trách nhiệm và trải nghiệm trong xã hội rộng lớn
- Học sinh biết truyền đạt cảm xúc cá nhân và xây dựng mối quan hệ tích cực với mọi người
- Học sinh hình thành cá tính và sự tự tin vào các ý tưởng cá nhân
- Hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng hợp tác và lãnh đạo cho tương lai



Nội dung Chương trình

	Học kỳ 1	Học kỳ 2	Học kỳ 3
Năm 1	Ham học hỏi Lòng nhân ái Hành trình PELICAN (PELICAN Pathway)	Tính bền vững Sức khỏe thể chất, bao gồm việc đánh răng	Tư duy phát triển Kiên trì và tự tin Giáo dục kinh tế (cách sử dụng tiền)
Năm 2	Trở thành người học độc lập Ăn uống lành mạnh	Pháp luật và xã hội: niềm tin, sự an toàn, trách nhiệm với cộng đồng, tình bạn, sự tôn trọng và các quy tắc	Kiên trì và tự tin Nhân ái với người khác Gắn bó với cộng đồng



Âm nhạc

Giới thiệu

Âm nhạc là ngôn ngữ chung của tất cả mọi người và là một trong những hình thức sáng tạo cao nhất. Chương trình Âm nhạc chất lượng cao của Brighton College Vietnam sẽ truyền cảm hứng để học sinh phát triển nền tảng hiểu biết về âm nhạc và tài năng âm nhạc. Nhà trường mong muốn tất cả học sinh đều yêu thích chương trình Âm nhạc thông qua các hoạt động ca hát, chơi nhạc cụ gõ và bước đầu biết sử dụng và hiểu đúng các thuật ngữ âm nhạc. Nhà hát hiện đại của Brighton College Vietnam mang đến cho học sinh cơ hội biểu diễn trên sân khấu ngay từ khi còn nhỏ, qua đó giúp các em tăng cường sự tự tin, sáng tạo và cảm giác tự hào khi đạt được thành tích.



Mục tiêu

- Học sinh có thể biểu diễn, cảm thụ và bước đầu biết đánh giá âm nhạc thuộc nhiều thể loại, phong cách và truyền thống
- Học sinh học cách hát và tận dụng hiệu quả giọng hát của mình, từ đó tìm thấy niềm yêu thích trong các hoạt động hát nhóm
- Học sinh được trải nghiệm và hiểu về các loại nhạc cụ
- Học sinh có thể xây dựng, cuối cùng là sáng tác nhạc phẩm của riêng mình hoặc cùng với người khác
- Học sinh có cơ hội học chơi một loại nhạc cụ và sử dụng công nghệ một cách phù hợp
- Học sinh hiểu và khám phá các khía cạnh âm nhạc có liên quan mật thiết với nhau như cao độ, trường độ và nhịp thông qua học tập trải nghiệm gắn với thực hành



Nội dung Chương trình

Học sinh sẽ học cách:

- Sử dụng giọng hát một cách biểu cảm và sáng tạo thông qua việc hát các ca khúc và vần điệu
- Chơi nhạc, thưởng thức âm nhạc và biểu diễn với các loại nhạc cụ
- Lắng nghe và cảm thụ các tác phẩm âm nhạc được biểu diễn trực tiếp hoặc thu âm
- Thử nghiệm, sáng tạo, lựa chọn và kết hợp các âm thanh dựa trên những khía cạnh âm nhạc có liên quan chặt chẽ với nhau

Hành tinh và Quá khứ của chúng ta

Giới thiệu

Kiến thức lịch sử và địa lý rất cần thiết để hiểu về thế giới. Tại Brighton College Vietnam, chương trình Hành tinh và Quá khứ của chúng ta đề cập tới nhiều chủ đề, giúp học sinh hiểu được cách sự vật và con người trên Trái Đất kết nối với nhau. Chương trình gắn các chủ đề địa lý với sự kiện lịch sử, từ đó đem đến cho học sinh hiểu biết về thế giới mà các em đang sống.

Mục tiêu

- Học sinh có kiến thức tốt về những khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với toàn cầu
- Học sinh hiểu về quá trình hình thành đặc điểm vật lý và con người tại các khu vực địa lý
- Học sinh bước đầu biết sử dụng các thông tin và từ vựng địa lý
- Học sinh nắm bắt và hiểu được các khía cạnh quan trọng của lịch sử thế giới
- Học sinh hình thành hiểu biết về niên đại và bước đầu biết đặt các câu hỏi về lịch sử, qua đó kết nối quá khứ và hiện tại



Nội dung Chương trình

Chương trình Hành tinh và Quá khứ của chúng ta bao gồm các chủ đề địa lý và lịch sử như sau:

- Xác định vị trí của các châu lục và đại dương
- Xác định đặc điểm của các quốc gia
- Hiểu sự tương đồng và khác biệt về con người và vật lý tại các khu vực địa lý khác nhau
- Xem xét các kiểu thời tiết tại địa phương và tại Anh quốc
- Sử dụng các nguồn như bản đồ, quả địa cầu, các công cụ trực tuyến và hình ảnh để xác định các đặc điểm và vị trí
- Những thay đổi theo thời gian trong ký ức của người còn sống và theo cứ liệu lịch sử
- Cuộc đời của các nhân vật quan trọng trong lịch sử
- Những sự kiện lịch sử nổi bật.

Giáo dục Thể chất

Giới thiệu

Chương trình Giáo dục Thể chất chất lượng cao giúp học sinh tích cực vận động và khỏe mạnh, đồng thời mở ra các cơ hội cộng tác, phối hợp đồng đội. Chương trình giúp học sinh cải thiện sự tự tin, đóng góp vào quá trình hình thành nhân cách và củng cố các giá trị như công bằng và tôn trọng. Học sinh sẽ nâng cao được sức khỏe và sự linh hoạt khi được trang bị những kỹ năng cơ bản thông qua các môn thể thao như thể dục dụng cụ, nhảy, bơi lội và điền kinh. Các em cũng sẽ làm quen với các môn thể thao đồng đội mang tính vui nhộn. Thông qua các trò chơi và cuộc thi, học sinh sẽ nắm được luật chơi của nhiều môn thể thao đồng đội, biết cách phối hợp sao cho hiệu quả và hiểu thể nào là chơi công bằng.

Nhà trường mong muốn tất cả học sinh đều khỏe mạnh. Trọng tâm của chúng tôi là làm sao để mọi trẻ đều yêu thích bộ môn Giáo dục Thể chất ngay từ khi bắt đầu đi học. Nhờ có cơ sở vật chất hiện đại, Brighton College Vietnam đem đến cho học sinh những cơ hội tốt nhất để trải nghiệm các môn thể thao mới và tận hưởng mọi hoạt động thể chất cùng bạn bè. Các em sẽ phát triển tốt về thể chất, là nền tảng cho sự khỏe mạnh và hạnh phúc trong suốt quãng thời gian theo học tại trường.



Mục tiêu

- Học sinh phát triển năng lực trong nhiều hoạt động thể chất
- Học sinh có thể thực hiện các hoạt động thể chất trong khoảng thời gian kéo dài
- Học sinh nắm bắt kiến thức cơ bản về các môn thể thao thi đấu và hoạt động thi đấu thể thao
- Học sinh có lối sống khỏe mạnh, tích cực vận động

Nội dung Chương trình

Chương trình Giáo dục Thể chất KS1 bao gồm những nội dung như sau:

- Thực hiện các động tác cơ bản như chạy, nhảy, ném và bắt, bên cạnh việc giữ thăng bằng, di chuyển linh hoạt và phối hợp các cơ quan
- Tham gia vào các trò chơi đồng đội và xây dựng chiến thuật tấn công, phòng thủ
- Thực hiện các điệu nhảy gồm các bước đơn giản
- Giới thiệu về môn bơi lội, nâng cao sự tự tin dưới nước và trang bị các kỹ năng bơi

Giáo dục Giới tính, Sức khỏe và các Mối quan hệ - RSHE

Giới thiệu

Giáo dục về Giới tính, Sức khỏe và Các mối quan hệ (RSHE) được thực hiện hàng tuần bởi giáo viên chủ nhiệm. Các mối liên hệ và kỳ vọng của chương trình gắn bó chặt chẽ với các kỳ vọng và cam kết về chăm sóc cá nhân của Brighton College Vietnam. Chương trình tập trung vào việc giảng dạy các yếu tố cơ bản và đặc điểm của các mối quan hệ tích cực, đặc biệt là mối quan hệ giữa học sinh với bạn bè, gia đình, với những trẻ khác và với người lớn. Học sinh được dạy cách đối xử với nhau sao cho tử tế, quan tâm và tôn trọng, được học về tầm quan trọng của sự trung thực và chân thật, xin phép và cho phép cũng như khái niệm riêng tư cá nhân.



Mục tiêu

- Học sinh hiểu được tầm quan trọng của gia đình và những người chăm sóc các em
- Học sinh biết quan tâm lẫn nhau
- Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau
- Học sinh biết rõ ranh giới của các mối quan hệ trực tuyến
- Học sinh biết cách giữ an toàn cho bản thân và người khác

Nội dung Chương trình

	Học kỳ 1	Học kỳ 2	Học kỳ 3
Năm 1	Gia đình tôi Cảm xúc An toàn trực tuyến - mật khẩu	Tình bạn và lòng tốt Sức khỏe thể chất, bao gồm việc đánh răng Sự trợ giúp đáng tin cậy	Cảm giác an toàn Tiếp xúc an toàn
Năm 2	Ăn uống lành mạnh Mối liên hệ với nội dung được học trên lớp, nỗi sợ hãi, lòng tốt, sự cô đơn, cảm giác đặc biệt, cuộc sống gia đình	Tình bạn thay đổi Tìm kiếm sự giúp đỡ khi cảm thấy lo lắng Sự khác biệt và tương đồng	Trần trọng sự đa dạng Mối quan hệ trực tuyến và kỹ thuật số

Chương trình ngoại khóa

Giới thiệu

Chương trình ngoại khóa phong phú của Nhà trường không những hỗ trợ cho việc học tập của học sinh mà còn đem đến nhiều lựa chọn mới mẻ sau giờ học. Các câu lạc bộ (CLB) ngoại khóa được tổ chức hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Năm sau khi tan trường. Nhà trường coi đây là một phần quan trọng trong thời gian biểu hàng ngày của học sinh. Các em được khuyến khích lựa chọn những hoạt động mà mình mong muốn tham gia. Phụ huynh có thể hỗ trợ con em mình trong việc lựa chọn và học sinh hoàn toàn có thể chọn tham gia nhiều hoạt động khác nhau trong tuần. Nếu cần thiết, cán bộ nhân viên Nhà trường sẽ đưa ra lời khuyên và giúp học sinh lựa chọn các CLB phù hợp nhất. Các hoạt động ngoại khóa có thể thiên về thể chất hoặc trí tuệ nhưng luôn tích hợp những kỹ năng mới, và quan trọng hơn cả là đem lại niềm vui!



Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình ngoại khóa là gia tăng thử thách và đem đến cơ hội để học sinh trải nghiệm những điều mới, bước đầu làm chủ việc học tập và thành tích của bản thân.

Tầm quan trọng

Hoạt động ngoại khóa giúp thúc đẩy việc học tập và hình thành những kỹ năng quan trọng như kỹ năng xã hội và lãnh đạo, qua đó làm giàu và cân bằng trải nghiệm học tập của học sinh. Học sinh tham gia vào các hoạt động ngoại khóa sẽ có cơ hội rèn luyện và phát triển kỹ năng quản lý bản thân. Khi tính cộng đồng được bồi đắp thông qua các hoạt động ngoại khóa, học sinh sẽ hình thành thái độ tích cực đối với trường học và với việc học tập trong tương lai. Việc lựa chọn các hoạt động ngoại khóa đa dạng sẽ giúp học sinh cải thiện sự tự tin và niềm tin vào giá trị của bản thân nhờ có cơ hội phát triển kỹ năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi khả năng làm việc độc lập được bồi dưỡng từ sớm, học sinh sẽ chuẩn bị tốt cho tương lai bởi các em có thể khám phá nhiều điều về bản thân và con đường đời.

Hoạt động ngoại khóa cho phép học sinh tìm kiếm sự kết nối bên ngoài lớp học và các bạn đồng trang lứa và tương tác với những người có cùng sở thích. Dù đó là bóng đá, hát, đọc sách, vẽ tranh, diễn xuất hay nấu ăn, trẻ đều sẽ tìm được những người bạn có chung niềm đam mê. Chúng ta đều biết rằng trẻ sẽ tập trung và thích thú với những hoạt động mà bản thân trẻ quan tâm. Mỗi ngày tới trường đều là một ngày bận rộn, vậy nên hãy để những CLB ngoại khóa là nơi trẻ muốn tìm đến và cảm nhận được sự thành công.

Chương trình ngoại khóa tại Brighton College Vietnam rất đa dạng và thường bao gồm các hoạt động như sau:

- CLB Nghệ thuật
- Hợp xướng
- CLB Lego
- Trò chơi đồng đội
- CLB Thể thao
- CLB Board Game
- CLB Xếp hình
- CLB Sáng tạo
- CLB Làm vườn
- CLB Sách
- CLB Pokémon
- CLB Đồ chơi & Trò chơi Công nghệ
- CLB Nấu ăn
- CLB Thú cưng
- CLB Khiêu vũ
- CLB Vẽ & Tô màu
- CLB Giải đố Logic
- CLB Kể chuyện
- CLB Khoa học
- CLB Ngoại ngữ

